



ที่ นร ๑๑๒๔/ว๕๙๓๗

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาขออนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๔/๔๙๕๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. ผลการพิจารณาขออนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำเรื่องกรอบและงบลงทุนของ รัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของ รัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และกำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน ตามที่สำนักงานฯ เสนอ นั้น

สำนักงานฯ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาขออนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบในเบื้องต้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) สำหรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป โดยขอให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำเป้าหมายการดำเนินงานรายเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้านการเงินและการลงทุนตามวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยการจัดทำเป้าหมายดังกล่าวให้รัฐวิสาหกิจใช้แบบรายงานเป้าหมายการดำเนินงานรายเดือนซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ <https://bit.ly/31uUZot> โดยให้ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านชุดเดียวกับการจัดทำข้อเสนอ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสำนักงานฯ จะได้ใช้ประกอบการประมวลผลการดำเนินงานและการลงทุน ของรัฐวิสาหกิจต่อไป สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้แหล่งเงินดำเนินงานจากเงินงบประมาณให้จัดทำเป้าหมาย โดยปรับวงเงินด้านการเงินและการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดรายการที่มีการปรับปรุงโดยเปรียบเทียบวงเงินที่ได้รับ อนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรจริงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้สำนักงานฯ ภายในกำหนดดังกล่าวด้วย

๒. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้สำนักงานฯ ทราบภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาสโดยดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิงก์ข้างต้น สำหรับการดำเนินโครงการลงทุน ให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการทุกไตรมาสผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)

๓. เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามแผนการลงทุน และตามเป้าหมายและแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาเร่งรัดการขออนุมัติปรับปรุงรายการลงทุนทดแทนรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ หรือทดแทนการปรับลดรายการลงทุนจากเหตุปัจจัยภายในองค์กรหรือหมดความจำเป็นในการลงทุนตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายลงทุนและเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส่งผลให้การประมาณการและการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่คาดว่าจะกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐